

Tại Sao Cấm Tik Tok

Hôm qua (24/4/2024) TT Biden đã ký một đạo luật ngăn cấm ứng dụng video nổi tiếng TikTok hoạt động tại Mỹ, trừ khi nó được bán đi trong vòng một năm.

Vài Nét Về TikTok

TikTok được tung ra thị trường vào tháng 9 năm 2016 bởi công ty **ByteDance** của Trung cộng. Đây là một ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến, cho phép người dùng tạo/xem và chia sẻ video từ 15 giây đến 3 phút, được quay trên thiết bị di động hoặc webcam. Với những dữ liệu cá nhân hóa có thể kết hợp với âm nhạc và hiệu ứng âm thanh, ứng dụng này rất lợi hại vì dễ gây nghiện và mức độ tương tác rất cao.

Ảnh Hưởng Của TikTok

TikTok là một trong những ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến nhất thế giới, có mặt trên hơn 150 thị trường và hơn 50 ngôn ngữ. Với hơn 4.5 tỷ lượt tải xuống trên thế giới đã biến TikTok thành một trong những ứng dụng phổ quát nhất từ trước đến nay. Riêng tại Hoa Kỳ cũng có hơn 170 triệu người đang sử dụng nó, đặc biệt thông dụng đối với giới trẻ từ độ tuổi từ 18 đến 24 (36%).

Sự Nguy Hại Của TikTok

Đối với Mỹ và có lẽ thế giới, hai mối lo chính về TikTok gồm:

- 1) Những dữ liệu riêng tư, nhạy cảm của người dùng, ngay cả những video mà người Mỹ đã xem đều có thể bị Đảng CS Tàu truy cập.
- 2) TikTok thao túng thông tin, thậm chí đưa ra những thông tin giả để vận động và hướng dẫn dư luận. Được Trung cộng sử dụng như một công cụ tuyên truyền và gián điệp. Nhiều chính trị gia còn ví những dự định của đảng CS Tàu qua ByteDance hay Hoa-Vy (Huawei) là một phần quan trọng trong sáng kiến “**Con đường Tơ lụa Điện tử**” (*Digital Silk Road*) của Tàu cộng.

Phản Ứng Của Hoa Kỳ Đối với TikTok

Nhận thức được sự nguy hiểm của TikTok, cựu **TT Trump** khi còn nắm quyền đã “chiếu cố” tận tình công ty này.

- Vào tháng 12 năm 2019 công ty TikTok đã phải nộp phạt \$5.7 triệu về những cáo buộc liên quan đến việc thu thập bất hợp pháp những thông tin cá nhân từ trẻ em. Đây là mức phạt cao nhất từng được Ủy ban Thương mại Liên bang ([Federal Trade Commission - FTC](#)) áp dụng đối với quyền riêng tư của trẻ nhỏ.
- Bắt đầu từ tháng 7/2020, Tổng thống Donald Trump đã phát động một cuộc tấn công công khai vào TikTok, đe dọa cấm TikTok với lý do đảng Cộng sản Trung Hoa có thể sử dụng dữ liệu thu thập được về người dùng để theo dõi công dân Mỹ. Ông yêu cầu ByteDance bán TikTok cho các lợi ích của Mỹ để loại bỏ mối đe dọa này.
- Ngày 6/8/2020, TT Trump đã ban hành Sắc lệnh Hành pháp số 13942 ngưng mọi giao dịch giữa ByteDance và các công dân Mỹ, cũng như cấm cửa hoàn toàn những ứng dụng của nó. Trừ khi TikTok phải thành một công ty mới tên “**TikTok Global**” và cổ phần của nó phải bán cho những công ty Mỹ một phần (*

Lúc đó Oracle và Walmart đồng ý chia nhau mua 20% *), Tuy ByteDance vẫn làm chủ phần lớn nhưng mọi dữ kiện thu lượm từ TikTok phải giữ lại trên đất Mỹ.

NHUNG than ời!

TT **Biden** khi lên nắm quyền, không biết nghe lời xúi dục từ đâu, đã làm ngược lại những gì cựu TT Trump cố gắng thực hiện. Ngày 1/2/2021 phát ngôn viên Nhà Trắng, lúc đó là bà Jen Psaki tuyên bố: Giữ dự định của TT Trump lại để kiểm hướng giải quyết mới!

- Tổng thống Joe Biden sau đó đã tiến thêm một bước, bằng cách ký Sắc lệnh Hành pháp số **14034** (ngày 11/6/2021), lật ngược Sắc lệnh Hành pháp số 13942 của cựu TT Trump (cũng như 2 Sắc lệnh Hành pháp khác của Trump tập trung vào các công ty truyền thông xã hội Trung cộng).

Cho đến hôm nay, 3 năm sau, chính quyền TT Biden đang làm những gì cựu TT Trump từng rắp tâm thực hiện == > Và đây cũng không phải là điều duy nhất! Có dịp chúng ta bàn thêm.

Xem ra: “*Dù ai nói ngược nói xuôi / Xem ra Trump vẫn là người vì dân*”. Dĩ nhiên chỉ là dân Mỹ - American first mà.

Vài Kinh Nghiệm Bản Thân

Năm 1991 tôi mở một văn phòng báo cáo lịch sử tín dụng (credit history report) tên “QC Credit Agency” sau mấy năm làm riêng chẳng đi đến đâu. Lúc đó vùng Thung Lũng Hoa Vàng hay Thung lũng Điện tử người Việt làm chủ khoảng 20,000 căn nhà, tôi đã phải đọc lịch sử tín dụng của ít nhất 40,000 người. Những gì ghi trong những bản báo cáo của TRW (nay là Experian), CBI (nay có tên Equifax) và TransUnion chi tiết không thể ngờ.

Chỉ cần đọc bản báo cáo lịch sử tín dụng người ta không những chỉ biết tên tuổi, địa chỉ của bạn, người ta còn biết (thí dụ):

- Bạn học hành đến đâu? Học tại những trường nào? Còn thiếu tiền học không? Đang làm nghề gì? Lương bao nhiêu?
- Nhà bạn đáng giá bao nhiêu? Có bao nhiêu cái? Còn thiếu bao nhiêu tiền nhà? Một tháng trả mortgage bao nhiêu? Có lần nào trả trễ không?
- Có từng bị ra tòa hay tù tội? Có từng bị DUI? Có từng ly dị hay ly hôn? Có phải trả tiền cấp dưỡng cho người phối ngẫu hay con (spouse/child support)?

Đại khái rất chi tiết vì mỗi lần bạn đụng tới credit/debit card là bị báo cáo. Nhiều khi ta không thể ngờ nó chi tiết đến vậy. Thí dụ có người vào nhà hàng ăn cua bao bụng, nhưng ăn nhiều quá chủ nhà hàng đòi tiền thêm không chịu trả rồi đòi co, credit report cũng ghi! Hay có anh kia vợ đang đi chợ Costco ở San Jose trong khi anh ta vào khách sạn Marriott tại LA, credit/ debit cards của hai người đều ghi rõ rành rành. Thế có nguy không cơ chứ!

Viết nhân dịp TT Biden ký luật ngăn cấm TikTok.

Phạm Mạnh Tuấn – 26/4/2024

Nguồn: https://groups.google.com/d/msgid/vbqgvn/CAHKDi7v0wYcKh2C1-hM_Xyr5XLmuyvjSkcAK9XyYd18hu52N%2Bw%40mail.gmail.com.